

## รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ

ครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๑๓ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๗ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และอนุญาตให้สมาชิกสภาฯ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ตามลำดับ คือ

๑. นายสว่าง สนิทพันธ์ (สุพรรณบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า
๑. ขอรบกวนว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะกำจัดฝักตบชะวาที่ทำความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรทั่วๆ ไป ในฤดูแดงทุกๆ ปีอย่างไร หรือไม่
๒. โดยเฉพาะตามบึง หนอง ดาด ตำ ต่างๆ และตามริมคลองชลประทานในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนมากมีฝักตบชะวาขึ้นหนาแน่น และขังอยู่อัดแอโดยทั่วๆ ไปในฤดูแดง และพฤติการณ์ได้เป็นมาเช่นช้านานแล้ว ไม่เห็นทางการเห็ดยวแต่แต่อย่างใดเลย ถ้าขึ้นบ่อยไว้นานไปฝักชะวิตกจะนำความเสียหายมาสู่ราษฎรอย่างใหญ่หลวง รัฐบาลจะจัดการแก้ไขอย่างไร หรือไม่ ๓. ที่

ดำเนินทำไว้ในท้องที่อำเภอท่าแพเพียงนั้น ทราบวงทางการได้ให้คน  
ค้างเงินรัฐฯ ไปจัดเก็บอยู่บ้างแล้ว จึงขอถามว่าในปี พ.ศ. ๒๔๘๑  
ทางการจะให้คนค้างเงินรัฐฯ ไปจัดเก็บต่อไปอีกหรือไม่ เพราะ  
เหตุใด

พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรา  
ธิการ ตอบว่า ๑. รัฐบาลมีนโยบายที่จะกำจัดผักตบชวาอยู่แล้ว  
และได้วางระเบียบการกำหนดหน้าที่ไว้ดังคือ ผักตบชวาที่อยู่ในที่  
สาธารณะ เช่นแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวง  
เกษตราธิการ ร่วมมือกับคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการ  
อำเภอทำการกำจัดผักตบชวาที่อยู่ในท้องที่ของกระทรวงทบวงกรม  
ใด ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมนั้นทำการกำจัด และผักตบ  
ชวาที่อยู่ในที่ของเอกชนก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของ หรือผู้อาศัยในที่  
นั้นเป็นผู้กำจัด ส่วนเวลาทำการกำจัดนั้น อาจทำได้ทั้งในฤดูแล้งและ  
ฤดูน้ำ ๒. ทางกรมจะได้จัดการกำจัดตามที่กล่าวมาแล้ว ๓. ถ้า  
มีความจำเป็นที่ต้องรีบทำก่อนที่อื่นและการเงินอำนวยให้ ทางกรม  
ก็จะจัดการกำจัดต่อไปอีก

๒. นายสว่าง สนิทพันธุ์ (สุพรรณบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า ด้วย  
ถนนสายบางปลาม้าซึ่งเป็นถนนเดี่ยวยาวที่ทางการได้ริเริ่มสร้างขึ้นเป็น  
ถนนแรกในจังหวัดสุพรรณบุรี จนบัดนี้เป็นเวลาเกือบ ๓๐ ปีแล้ว

ถนนหนทางภาพเป็นอยู่อย่างไรแต่เดิมเคยมีคนคงเป็นเช่นนั้น จึงขอ  
ทราบว่ามีรัฐบาลมีนโยบายในอันที่จักช่วยส่งเสริมอย่างหนึ่งใดให้ถนน  
ด้วยเงินแผ่นดินถาวรใช้ได้ทุกฤดูกาลบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด

พ.ต. หดวงเซวงศ์ศักดิ์สงคราม รัฐมนตรี ตอบว่า เดิมทาง  
สายรัฐบาลได้ให้ผู้รับสัมปทานไปทำการก่อสร้าง แต่บัดนี้ได้อน  
สัมปทานนั้นแล้ว รัฐบาลจึงได้เข้าดำเนินการทุนบำรุงต่อไป ซึ่ง  
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ก็ได้ตั้งวงเงินไปให้ ๒,๗๒๐ บาท ในปีนี้ก็ให้ไป  
เป็นจำนวนเท่ากัน จึงเป็นที่หวังว่าสภาพของทางสายนี้คงจะดีขึ้น  
เป็นลำดับ

๓. นายสง่าง สนิทพันธุ์ (สุพรรณบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๗๘-๒๔๗๙ เป็นลำดับตลอดมาถึง พ.ศ. ๒๔๘๐  
ราษฎรชาวป่าในเขตอำเภอศรีประจันต์ นางบวช เดิมบาง และ  
อำเภอจรเข้ด้ามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี ทำนาไม่ได้ผลถึงกับรัฐบาล  
ต้องแจกจ่ายข้าวให้ จึงขอทราบว่ามีรัฐบาลจะเลิกหรือลดภาษีค่า  
ภาคไม้หนวดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือนผู้ยากจนที่จะตัด  
เสาะเผาถ่านและอื่น ๆ อันเป็นวัชพืชในป่า นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยน  
อาหารพอได้ประทังชีวิตไปวันหนึ่ง ๆ จะได้หรือไม่

พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรราชการ  
ตอบว่า ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี ยังมีไม้เอกประเภทหวงห้าม  
อีกหลายชนิดที่ราษฎรจะตัดทำพื้นเผาถ่าน ทำเตา และทำประโยชน์  
อย่างอื่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง และถ้าซื้อขายกันในท้องที่  
ไม่นำผ่านด่านก็ไม่ต้องเสียภาษี ทางการเก็บค่าภาคหลวงเฉพาะ  
ไม้ประเภทหวงห้าม ค่าภาคหลวงและภาษีที่เรียกเก็บนั้นก็อยู่ใน  
อัตราพอสมควร ถ้าจะลดหรือเลิกภาษีและค่าภาคหลวง ในจังหวัด  
สุพรรณบุรี ก็จะต้องลดหรือเลิกในจังหวัดอื่น ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นการ  
เสียหายแก่ป่าไม้และกระทบกระเทือนรายได้ของแผ่นดินเป็นอันมาก  
รัฐบาลจึงไม่เห็นสมควรจะทำเช่นนั้น

๔. นายเตียงม เจริญชวด (ชลบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า ๑. ตาม  
หลักเกณฑ์ของกระทรวงธรรมการเวลานี้ ในการตั้งอาจารย์ใหญ่  
ข้าพเจ้าขอทราบว่าการกระทรวงธรรมการถือหลักเกณฑ์อย่างไร ๒. ใน  
การเลื่อนฐานะครูใหญ่ขึ้นเป็นอาจารย์ใหญ่นั้น กระทรวงถืออะไร  
เป็นหลักวินิจฉัย เช่นวิทยะฐานะหรือจำนวนชั้นหรือจำนวนนักเรียน  
ในโรงเรียนหรือสัมรรถภาพ ๓. โรงเรียนที่มีชั้นมัธยมปีที่ ๖ เป็น  
ชั้นมัธยมบริบูรณ์ตามแผนการศึกษาชาติใหม่นี้ กระทรวงธรรมการ  
จะถือว่าเป็นตำแหน่งครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่

พลเอกโกวิทอภัยวงศ์ รัฐมนตรี ตอบว่า ๑. ถ้อยแถลง  
โรงเรียนที่สมัครรับชดเชยปีที่ ๗-๘ ๒. ถ้อยแถลงดังกล่าวในข้อ ๓ ๓. ใน  
ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการขอตกลงเทียบตำแหน่งกับ ก.พ. จึงยังไม่  
สามารถพิจารณาว่าจะถือเป็นตำแหน่งใด

๕. นายเตียงม เจริญรอด (ชดบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า ๑. ตาม  
ที่รัฐบาลอนุญาตให้ราษฎรตัดฟันซีกตากไม้ในประเภทหวงห้าม เพื่อ  
ประโยชน์ในการนำมาใช้ส่วนตัว โดยยกเว้นค่าภาคหลวงให้สำหรับ  
ปลูกสร้างหรือขยายต่อเติมบ้านเรือนได้ไม่เกินครัวละ ๓๘ บาท  
สำหรับทำเครื่องมือหรือสิ่งอื่นที่ใช้ประกอบหรือเกี่ยวเนื่องในการ  
กสิกรรมหรือการประมงไม่เกินครัวละ ๓๒ บาทตามความในพระราช  
บัญญัติรักษาป่า (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๘ นั้น บัดนี้ได้  
หวงห้ามไม้ที่จำเป็นสำหรับใช้ปลูกสร้างบ้านและทำเครื่องมือด้วย  
ทั้งสิ้น เช่นไม้แดง ไม้ชิงชัน ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่  
ไม้อย่าง เหล่านี้เป็นต้นเป็นไม้ที่ของเสียค่าภาคหลวงโดยไม่มีการขาย  
เว้น ภาษีให้ราษฎรเดือดร้อนมาก เพราะไม้อื่นก็ใช้ไม้ดีและหายาก  
ข้าพเจ้าขอวิงวอนรัฐบาลว่า จะกรุณาผ่อนผันอนุญาตให้ไม้เหล่านี้  
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติรักษาป่า (ฉบับที่ ๒) พุทธ  
ศักราช ๒๔๗๘ ได้หรือไม่ ๒. ถ้าได้จะประกาศเมื่อใด ถ้าไม่

เพราะไม่เห็นความจำเป็นและความเดือดร้อนของราษฎรอย่างนั้นหรือ  
หรืออย่างไร

พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรราชการ  
ตอบรวมกันว่า การที่จะประกาศยกเว้นไม้ชนิดใดจากการอนุญาต  
โดยยกเว้นค่าภาคหลวงนั้น ทางกรมได้สอบสวนและพิจารณาโดย  
คำนึงถึงความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องนี้โดยรอบคอบแล้ว เห็น  
ว่าไม้ชนิดนั้นกำลังอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและเสื่อมพันธุ์ เนื่องจาก  
ราษฎรได้ตัดฟันใช้สอยและจำหน่ายเป็นสินค้ามาเป็นเวลานาน ถ้า  
ทางการไม่ควบคุมเสียบ้างแล้ว ในไม่ช้าก็จะสูญพันธุ์ไป ซึ่ง  
จะเป็นการเดือดร้อนแก่ราษฎรในภายหน้าอย่างยิ่ง ทั้งยังมีไม้ชนิด  
อื่น ๆ ที่พอจะใช้แทนกันได้อยู่อีกหลายชนิด และการประกาศยก  
เว้นนี้ ราษฎรก็ยังขออนุญาตตัดฟันโดยเสียค่าภาคหลวงได้ โดย  
ณะเพาะจังหวัดชลบุรีมีไม้ประเภทหวงห้ามทั้งหมด ๖๐ ชนิด แต่  
ทางการได้ประกาศยกเว้นจากการอนุญาตโดยยกเว้นค่าภาคหลวง  
เพียง ๑๒ ชนิดเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยังไม่เห็น  
สมควรที่จะประกาศเลิกการยกเว้น

๖. นายสอน พงษ์สุวรรณ (ชัยภูมิ) ตั้งกระทู้ถามว่า การคิด  
เวด้าให้เงินรางวัลแก่ครูประชาบาล และตำรวจตรีศึกษา ตามระเบียบ  
การให้รางวัล ข้อ ๑๕ ก. และ ข. นั้นถืออะไรเป็นหลัก ตามระเบียบ

ผู้น้อยอยู่แต่ผู้ ที่ทำงานมาครบ ๒๕ ปี จะได้เงินรางวัลเพียง ๒๐ ปีเท่า  
นั้น รัฐบาลจะกรุณาคิดให้เต็ม ๒๕ ปีตามที่เขารับราชการมาจะได้  
หรือไม่ เพราะเหตุใด

หลวงโกวิทอภัยวงศ์ รัฐมนตรี ตอบว่า การพิจารณาอาจ  
เกณฑ์กำหนดเงินรางวัลนั้น อาศัยหลักความมั่นคงของผู้ประกอบ  
การงาน ที่จะให้คิดเงินรางวัลเต็ม ๒๕ ปีนั้น ยังไม่สมควร เพราะ  
หลักการแห่งระเบียบนั้นเป็นเงินรางวัล ไม่ใช่เงินบำเหน็จบำนาญ

๗. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ (แม่ฮ่องสอน) ตั้งกระทู้ถามว่า  
ราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดือดร้อนด้วยเหตุที่ไม่มีทางคมนาคมดี  
เดือดร้อนด้วยเรื่องที่ไม่ได้รับการอุดหนุนในเรื่องอาชีพ การสาธารณสุข  
อุปโภค และการศึกษาให้เพียงพอแก่ฐานะที่เป็นจังหวัด จึงขอถาม  
ว่า ๑. รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรบ้างหรือไม่ที่จะปรับปรุงจังหวัด  
แม่ฮ่องสอนให้มีฐานะเท่าเทียมจังหวัดอื่นๆ ๒. ถ้าหากมีนโยบาย  
ขอทราบว่าจะดำเนินการตามนโยบายเป็นขั้นๆ ไปอย่างไร ๓. ถ้า  
ไม่มีนโยบายเช่นนั้นแล้ว รัฐบาลจะงดเว้นการเก็บภาษีอากรใน  
จังหวัดนี้เสียให้สิ้นเชิงจะได้หรือไม่

พระยาสุจริตภรณ์ รัฐมนตรี ตอบว่า ๑. การปรับปรุง  
จังหวัดให้เจริญขึ้นนั้น เป็นกิจการที่รัฐบาลดำเนินอยู่แล้วโดยสม่ำเสมอ  
เช่นกัน และก็มีนโยบายนั้นตลอดไป การที่จังหวัดต่างๆ มีความ

เจริญไม่เท่ากันก็เพราะสภาพแห่งภูมิประเทศของจังหวัดนั้นเอง โดย  
เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน รัฐบาลก็ทำการปรับปรุงอยู่แล้ว

๒. นโยบายที่จะดำเนินการ เป็นพิเศษสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน  
ชั้นนอกคือ การสร้างทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งเวลานี้กำลังดำเนินการอยู่ ๓. เมื่อรัฐบาลทำการปรับปรุงอยู่แล้ว  
ขอหนักไม่จำเป็นต้องตอบ

๘. นายกิมเต็ง สิ้นชูเต็ก (ราชบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า ๑. รัฐบาล  
ทราบดีว่า นายตำรวจ นายสิบ ตลอดจนจนพดตำรวจ ที่เอาใจใส่ต่อ  
ราชการดั้นนั้น ย่อมผวาอันตรายมาก อัตราเงินเดือนในการขึ้นรอบปี  
ให้มีโอกาสขึ้นรอบปีในอัตราตำแหน่งซึ่งเขาควรจะได้รับได้หรือไม่  
ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด ๒. นายตำรวจที่ควบคุมตำรวจผู้อยู่ได้บังคับ  
บัญชาไม่ดี โดยปรากฏว่าตำรวจไปเกาะกร้าวรานกับราษฎรจน  
เสื่อมความนิยมนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่  
๓. รัฐบาลมีนโยบายจะอบรมตำรวจกันอย่างจริงจังเหมือนทหาร  
จะให้มีการจลาจลอันโยนเพื่อให้เป็นทศเคาพหนีถือแก่ราษฎรดีขึ้น  
กว่าเก่าบ้างหรือไม่

พ.ต. หลวงเชวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรี ตอบว่า ๓. เจ้า  
หน้าที่ตำรวจที่มีความดีความชอบในราชการ ก็ย่อมจะได้รับการ  
พิจารณาเดือนเงินเดือนทั้งในตราจรรอบปีหรือในกรณีพิเศษอยู่แล้ว

๒. ในบางกรณีผู้บังคับบัญชาย่อมจะต้องรับผิดชอบด้วย ๓. กระทรวงมหาดไทยได้มีหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมตำรวจทั้งในทางศีลธรรม และจรรยาอยู่แล้ว

๘. นายกิมเต็ง สีนุเล็ก (ราชบุรี) ตั้งกระทู้ถามว่า รัฐบาลมีนโยบายป้องกันการลอบปล้น ณะเพาะผู้ที่ยังไม่เคยลอบปล้นอย่างไรบ้าง เพราะยอมทราบอยู่แล้วว่าเป็นการเลื่อมเลี้ยวแก่พตเมืองของชาติ อย่างยิ่ง

พระยาไชยยศสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบว่า นโยบายป้องกันการลอบปล้น ทางการได้ดำเนินตามพระราชปวารณ แห่งพระราชบัญญัติพ.ศ. ๒๔๗๒ และได้ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติพ.ศ. ๒๔๗๒ อยู่แล้ว

ส่วนกระทู้ถามของนายสว่าง สนิทพันธุ์ เรื่องเพิ่มวิชาชุดครูประถม พิเศษนั้น ผู้ตั้งกระทู้ขอถอน

ต่อจากที่ประชุมได้พิจารณาญัตติขอนโยบายของสภาผู้แทน ราษฎรเกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์ ของรัฐบาล เป็นการตั้งจน ถึงเวลา ๑๖.๕๗ นาฬิกา ที่ประชุมได้หยุดพัก และเริ่มประชุมใหม่ เวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา

ที่ประชุมได้พิจารณาในญัตติเรื่องนี้เป็น การตั้งต่อไปจนหมด เวลา ประธานสภาฯ จึงสั่งให้เลื่อนไป

เล่ม ๕๕ หน้า ๓๘๘๘ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ กันยายน ๒๔๘๓

---

นายทองอยู่ พุฒพัฒน์ (ชนบุรี) ได้เสนอญัตติด่วน ขอให้  
เลื่อนการประชุมไปจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา  
ที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบด้วย

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๘ นาฬิกา

คหกรรมบดี

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๑๘ / ๒๔๘๓ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๒  
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๕ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา ฯ  
ได้กล่าวเปิดประชุม และเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
สภา ฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๔๘๓ (สามัญ) สมัยที่ ๒ ชุดที่ ๒

ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  
ประธานสภา ฯ อนุญาตให้สมาชิกสภา ฯ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้  
ตามลำดับ คือ